

(กระดาษคำถามฉบับนี้มอบให้กับผู้เข้าอบรม)

คำถามประเมินความรู้ ก่อน-หลัง เกี่ยวกับวินัย และอื่นๆ
สสจ.กำแพงเพชร

โปรดทำเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคำตอบ ในช่องความเห็นว่าคุณ ถูก หรือ ผิด

ข้อ	คำถาม
๑ ✓	วินัยข้าราชการใช้ควบคุมข้าราชการในเรื่องการปฏิบัติราชการและความประพฤติส่วนตัว
๒ ✗	นางดำ ข้าราชการ เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินค่ายา ๒,๕๐๐ บาท แต่ฉบับสำเนาเขียนค่าธรรมเนียมเพียง ๕๐๐ บาท แล้วนำเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว ต่อมาได้นำเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ส่งคืนกับทางราชการแล้ว สมควรลงโทษภาคทัณฑ์
๓ ✓	ผู้อำนวยการ รพ.สต. นำรถยนต์ราชการเดินทางไปธุระส่วนตัว ผิดวินัยฐานอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
๔ ✗	นายใหญ่ตายนายเล็ก ก่อน ว่า “ไอ้ควาย” จากนั้นนายเล็ก ได้คำตอบกลับไปว่า “ไอ้สัตว์” นายเล็ก ไม่ผิดวินัยเลยเพราะเป็นการตำหนิป้องกันตัว
๕ ✗	นางรววย และพวก ๓๙ คน เป็นข้าราชการ มีเจตนาทำโครงการอบรมเท็จและเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าจ้างเหมา รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท แล้วนำเงินไปเที่ยวเมืองจีน ต่อมาเมื่อมีเรื่องร้องเรียนก็ส่งเงินคืนแล้ว นางรววยและพวก ผิดวินัยอย่างไม่มีรัยแรง เพราะได้คืนเงินแล้ว
๖ ✗	หัวหน้าพยาบาล สั่งให้นางน้อย พยาบาลซึ่งเป็นข้าราชการ และอยู่ใต้บังคับบัญชา ให้ไปช่วยคัดกรองผู้ป่วย แต่นางน้อย ไม่ยอมไป นางน้อย ผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
๗ ✓	นายแทน ลงชื่อในสมุดลงเวลาทำงานว่า “นายทอง” และขึ้นเวรปฏิบัติงานแทนนายทอง นายแทน มีความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๘ ✗	นางหยุด ข้าราชการ ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกัน รวม ๑๖ วัน เนื่องจากเบื่อหัวหน้า ถือว่าไม่ผิดวินัยเลย เพราะหัวหน้าเป็นคนน่าเบื่อจริงๆ
๙ ✓	นายสมพงษ์ ข้าราชการ มาทำงานสาย เป็นประจำ นายสมพงษ์ ผิดวินัยอย่างไม่มีรัยแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๑๐ ✓	นายหล่อ ข้าราชการ มีภรรยา ๒ คน เป็นข้าราชการ โดยไม่มีเรื่องร้องเรียนกันต่างคนต่างอยู่ ถือว่าไม่ผิดวินัย เพราะไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือเกิดความวุ่นวาย มีความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบต่อหน้าที่การงานและครอบครัว

ข้อ	คำถาม
๑๑ ✓	นายเนตร ลงชื่อในใบตรวจรับพัสดุโดยไม่ได้ไปดูของที่จัดซื้อว่ามีจริงหรือเปล่า ทำให้ราชการเสียหาย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท นายเนตร ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
๑๒ ✗	นางแดง เป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จัดทำโครงการอบรมศึกษาดูงาน เป็นเท็จแล้วนำเงินที่เบิกได้จากทางราชการไปใช้ส่วนตัว อำนาจไต่สวนคดีอาญาและชี้มูลความผิดวินัย เป็นอำนาจของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
๑๓ ✗	นางสมศรี ข้าราชการ ถูกผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งลงโทษตัดเงินเดือนจำนวน ๕% เป็นเวลา ๒ เดือน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ อ.ก.พ.กระทรวง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ทราบคำสั่ง
๑๔ ✓	นางสน และนางสร้อย ได้สมัครเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ (ชี้ตัว) ให้นางสร้อย เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หากนางสน จะยื่นหนังสือร้องทุกข์ต้องยื่นต่อ ก.พ.ค.
๑๕ ✗	นางสมหมาย ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยหัวหน้าพยาบาลและผู้อำนวยการ ประเมินคะแนนผลงานให้ต่ำมาก ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ของนางสมหมาย คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
๑๖ ✓	นายขาว ข้าราชการเดินทางไปอบรม ได้ขับรถไปชนต้นไม้ข้างทางทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย นายขาว จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ทางราชการ ถ้าหากได้กระทำไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
๑๗ ✓	นางเขียว ขณะอยู่เวรมั่วแต่ดูละคร ปลดปล่อยให้นายเหลือง ผู้ป่วยออกจากหอผู้ป่วยไปแล้ว จมน้ำตายในคูน้ำ ถ้าทายาทของนายเหลือง จะฟ้องศาลเรียกค่าเสียหาย ต้องฟ้องสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นจำเลย
๑๘ ✗	นายขาว พนักงานขับรถ หลังจากส่งต่อผู้ป่วยแล้วขากลับได้แวะดื่มเบียร์จนเมเมา โดยมีนางสาวสวย พยาบาล นั่งน้ารถมาด้วย แล้วเกิดอุบัติเหตุรถราชการเสียหายมาก กรณีนี้ นางสาวสวย ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วย เพราะนางสาวสวย ไม่ห้ามชาวเรื่องการดื่มเบียร์ขณะขับรถ
๑๙ ✗	นายเหลือง จนท.การเงิน ยักยอกเงินบำรุง รพ. นายม่วง หัวหน้าฝ่ายบริหาร และนายดำ ผู้อำนวยการ รพ. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพราะไม่ได้ร่วมทุจริตด้วย
๒๐ ✓	นายแดง พนักงานเปล ขณะที่เข็นรถนั่งไปส่งนายเหลือง คนไข้ที่ตีผู้ป่วยใน ทั้งคู่ได้โต้เถียงกันเรื่องการเมือง นายแดง โมโหจึงกระทืบนายเหลือง จนตาย ถ้าทายาทของนายเหลือง ต้องการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทางราชการ ต้องฟ้องที่ศาลยุติธรรม